

K/q: Vụ Thông tin

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **11712** /BCT-KH
V/v trả lời chất vấn của
Đại biểu Trịnh Ngọc Phương

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Kính gửi:

- Đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Ngày 16 tháng 11 năm 2016, Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 340/TTKQH-GS gửi đến Bộ Công Thương nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trịnh Ngọc Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh với nội dung như sau:

"Vừa qua Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 5804/QĐ-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2015 về việc phê duyệt dự án "Xây dựng chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia", theo đó Chính phủ Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng mới 1 chợ tại khu kinh tế đặc biệt Thang Tbaung Khmum, làng ĐaKandovl, xã Đa, huyện Memot, tỉnh Tbaung Khmum, Vương Quốc Campuchia với tổng mức đầu tư là 44.761.411.000 đồng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến năm 2017.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm dự án chưa được triển khai, phía bạn cử hỏi thúc tỉnh Tây Ninh nhanh chóng triển khai, nhất là gần đến ngày bầu cử (2017). Đây là dự án rất quan trọng thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước nói chung, giữa nhân dân 2 tỉnh Tbaung Khmum và Tây Ninh, cũng như chính sách ngoại giao và cao hơn nữa là chữ tín với bạn.

Vì vậy, kính mong Bộ trưởng cho biết khi nào chợ trên được triển khai và thời hạn nêu trong dự án cũng như trong Quyết định số 5804 đã sắp hết".

Bộ Công Thương xin được trả lời Đại biểu về vấn đề này như sau:

Dự án xây dựng "Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia" được phê duyệt theo Quyết định số 5804/QĐ-BCT ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia sẽ được xây dựng tại Khu kinh tế đặc biệt Thary Tbaung Khmum, làng Đa Kandorl, xã Đa, huyện Memot, tỉnh Tbaung Khmum, Campuchia với diện tích khu vực đất là 19,628 m²; Tổng mức đầu tư xây dựng là 44,7 tỷ đồng (từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia); Kế hoạch khởi công xây dựng trong năm 2016 và hoàn thành xây dựng trong năm 2018.

Triển khai thực hiện Quyết định số 5804/QĐ-BCT ngày 11 tháng 6 năm 2015 nêu trên, từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia tiến hành các công việc có liên quan gồm: Đấu thầu lựa chọn tư vấn thiết kế, lập dự toán chi tiết theo quy định của pháp luật Việt Nam; Thống nhất các nội dung cơ bản để triển khai thực hiện cụ thể tại Bản thỏa thuận Xây dựng Chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia ký ngày 27 tháng 7 năm 2016 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia.

Để tôn trọng phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương, phía Campuchia đã xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và điều chỉnh một vài chi tiết thiết kế. Theo kế hoạch, trong tháng 11 năm 2016, phía Campuchia sẽ thống nhất thiết kế chi tiết. Đó cũng là lý do cho đến thời điểm này chưa kịp khởi công xây dựng.

Bộ Công Thương đã và đang chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục trong năm 2016 để khởi công xây dựng chợ biên giới này vào đầu năm 2017 (chậm hơn so với dự kiến khoảng 2 - 3 tháng).

Mặc dù vậy, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành có liên quan, trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp lựa chọn nhà thầu thực sự có năng lực để có thể thi công hoàn thành chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia sớm hơn so với kế hoạch mà hai Bên đặt ra (năm 2018). Dự kiến chợ biên giới này sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

Bộ Công Thương xin trân trọng cảm ơn Đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Vụ Công tác đại biểu - VPQH;
- Vụ Phục vụ hoạt động giám sát - VPQH; ✓
- Lãnh đạo Bộ;
- Vụ TMBG&MN;
- Lưu: VT, KH (2b).

BỘ TRƯỞNG



[Handwritten signature]

Trần Tuấn Anh